

BẢN SỐ: 11

SỞ VĂN HÓA VÀ THỂ THAO
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
THANH TRA SỞ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 16 /KL-TTS

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 12 năm 2024

MẬT

GIẢI MẬT

Từ: 03/12/2024

KẾT LUẬN THANH TRA

Về thanh tra trách nhiệm thủ trưởng trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng đối với Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang

Thực hiện Quyết định số 19/QĐ-TTS ngày 05 tháng 9 năm 2024 của Chánh Thanh tra Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh về thanh tra trách nhiệm thủ trưởng trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng tại Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang. Từ ngày 01 tháng 10 năm 2024, Đoàn thanh tra công bố Quyết định thanh tra và tiến hành làm việc trực tiếp đến ngày 30 tháng 10 năm 2024, kết thúc thanh tra.

Xét Báo cáo kết quả thanh tra số 16/BC-ĐTT ngày 12 tháng 11 năm 2024 của Trưởng Đoàn thanh tra, Chánh Thanh tra Sở Văn hóa và Thể thao kết luận thanh tra như sau:

I. KHÁI QUÁT CHUNG

Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang (nay gọi là Nhà hát) được thành lập tại Quyết định số 3155/1998/QĐ-UB-NCVX ngày 16 tháng 6 năm 1998 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, theo đó Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang thuộc Sở Văn hóa và Thông tin Thành phố (nay là Sở Văn hóa và Thể thao) trên cơ sở sát nhập Đoàn cải lương Văn công thành phố và Nhà hát ca kịch cải lương Trần Hữu Trang, Nhà hát cải lương Trần Hữu Trang có nhiệm vụ:

Xây dựng và tổ chức biểu diễn nghệ thuật cải lương mang tính dân tộc, truyền thống để phục vụ nhân dân thành phố, cả nước và biểu diễn ở nước ngoài khi có yêu cầu.

Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, diễn viên, nhân viên kỹ thuật của Nhà hát để có đủ kiến thức, tiêu chuẩn theo quy chế Nhà hát của Bộ Văn hóa thông tin đã ban hành.

Tổ chức nghiên cứu lý luận, nghiên cứu thể nghiệm về nghệ thuật cải lương nhằm không ngừng nâng cao tính tư tưởng và tính nghệ thuật, vươn dần đến trình độ biểu diễn của một Nhà hát nghệ thuật Quốc gia.

Quản lý mọi mặt công tác của Nhà hát về: lao động, tài chính, tài sản, các khoản thu chi...theo đúng nguyên tắc và quy định của Nhà nước. Thường xuyên giáo dục chính trị, tư tưởng và chăm lo đời sống vật chất cho cán bộ, diễn viên, nhân viên của Nhà hát.

Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang là đơn vị biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp, hoạt động theo phương thức đơn vị sự nghiệp có thu, có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước thành phố theo quy định của Nhà nước.

II. KẾT QUẢ KIỂM TRA, XÁC MINH

Trên cơ sở hồ sơ, tài liệu do Nhà hát cung cấp và kết quả làm việc tại Nhà hát, với cá nhân có liên quan đến nội dung thanh tra, ghi nhận kết quả như sau:

1. Việc xây dựng các biện pháp phòng ngừa tham nhũng tại Nhà hát

1.1 Việc xây dựng chương trình, kế hoạch phòng, chống tham nhũng theo quy định

Trong năm 2023, Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang có xây dựng Kế hoạch về thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực¹ và Chương trình hành động² theo quy định của Luật phòng, chống tham nhũng năm 2018 và Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phòng, chống tham nhũng.

1.2 Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng

Về hình thức tuyên truyền: Nhà hát thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng chống tham nhũng thông qua các cuộc họp của cơ quan³ để triển khai đến toàn thể viên chức, người lao động của Nhà hát.

Về nội dung tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về phòng chống tham nhũng gồm: Luật phòng chống tham nhũng số 36/2018/QH14 ngày 20 tháng 11 năm 2018; Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2019 của Chính phủ; Luật thực hành tiết kiệm chống lãng phí số 44/2013/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2013; Nghị định số 84/2014/NĐ-CP ngày 08 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ; Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ; Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 28 tháng 4 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ.

1.3. Việc công khai, minh bạch về tổ chức và hoạt động của Nhà hát; thực hiện quy tắc ứng xử của người có chức vụ, quyền hạn; chuyển đổi vị trí công tác của người có chức vụ, quyền hạn; thực hiện cải cách hành chính, ứng dụng khoa học, công nghệ trong quản lý, thanh toán không dùng tiền mặt.

¹ Kế hoạch số 63/KH-NHTHT ngày 10 tháng 4 năm 2023 của Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang về thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023.

² Chương trình số 63A/CTr-NH.THT ngày 11 tháng 4 năm 2023 của Nhà hát về phòng, chống tham nhũng năm 2023.

³ Biên bản tuyên truyền ngày 12 tháng 02 năm 2023; Biên bản tuyên truyền ngày 17 tháng 4 năm 2023; Biên bản tuyên truyền 21 tháng 8 năm 2023; Biên bản tuyên truyền ngày 12 tháng 4 năm 2024; Biên bản tuyên truyền ngày 03 tháng 47 năm 2024; Biên bản tuyên truyền ngày 22 tháng 9 năm 2024.

1.3.1 Công khai, minh bạch về tổ chức và hoạt động của Nhà hát

Về tổ chức hoạt động:

Nhà hát tổ chức và hoạt động theo quy định tại Quyết định số 2477/QĐ-SVHTT ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Sở Văn hóa và Thể thao, theo đó quy định về tổ chức bộ máy như sau:

Lãnh đạo Nhà hát gồm Giám đốc và các Phó Giám đốc (có Giám đốc và 01 Phó Giám đốc); các tổ chức chuyên môn, nghiệp vụ gồm: Phòng Hành chính – Tổng hợp (có Trưởng phòng, không có Phó Trưởng phòng); Phòng Nghệ thuật – Biểu diễn; (không có lãnh đạo phòng), Rạp Hưng Đạo (không có Trưởng rạp, có 02 Phó Trưởng rạp; Các Đoàn: Đoàn 1 (có Trưởng đoàn, không có Phó Trưởng đoàn), Đoàn 2 (không có Trưởng đoàn, có 01 Phó Trưởng đoàn).

Nhà hát có 67 viên chức, có trình độ chuyên môn: Đại học: 18, Cao đẳng: 12, Trung cấp: 20, Chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề: 17 và Nhà hát ký 17 Hợp đồng thù lao ngoài quỹ lương.

Về xây dựng đề án vị trí việc làm: Nhà hát đã tham mưu Sở Văn hóa và Thể thao ban hành Quyết định⁴ phê duyệt Đề án vị trí việc làm và cơ cấu chức danh nghề nghiệp theo quy định.

Qua thanh tra nhận thấy:

- Nhà hát đã dự thảo Quy chế tổ chức và hoạt động của Nhà hát cải lương Trần Hữu Trang, tuy nhiên Nhà hát chưa gửi Sở Văn hóa và Thể thao để thẩm định ban hành theo quy định.

- Nhà hát chưa ban hành văn bản phân công nhiệm vụ của lãnh đạo Nhà hát và các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Nhà hát.

- Nhà hát chưa có Thông báo phân công nhiệm vụ Giám đốc là người trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng chống tham nhũng tại đơn vị.

- Việc chi trả lương, các chế độ chính sách đối với viên chức được Nhà hát thực hiện đầy đủ. Tuy nhiên, đối với người lao động, Nhà hát có 17 trường hợp người lao động làm các công việc hậu đài, phục trang, đạo cụ chưa ký hợp đồng lao động do vậy các chế độ chính sách của người lao động chưa được đảm bảo theo quy định (*Chi tiết kèm phụ lục 1*).

Về công tác bổ nhiệm viên chức quản lý:

* Về công tác quy hoạch cán bộ: Nhà hát không ban hành Quyết định về phê duyệt quy hoạch chức danh Trưởng phòng, Phó trưởng phòng và tương đương tại Nhà hát theo quy định tại Phụ lục 3 Quy định số 50-QĐ/TW ngày 27 tháng 12 năm 2021 của Bộ Chính trị và Quyết định phê duyệt quy hoạch của người có thẩm quyền. Tuy nhiên, qua rà soát, Sở Văn hóa và Thể thao ban hành Quyết định số 1670/QĐ-SVHTT

⁴ Quyết định số 658/QĐ-SVHTT ngày 11 tháng 4 năm 2024 của Sở Văn hóa và Thể thao về phê duyệt Đề án vị trí việc làm và cơ cấu chức danh nghề nghiệp viên chức của Nhà hát cải lương Trần Hữu Trang.

ngày 17 tháng 8 năm 2020 về phê duyệt, rà soát, bổ sung quy hoạch chức danh lãnh đạo, quản lý phòng, đơn vị trực thuộc Sở Văn hóa và Thể thao nhiệm kỳ 2020-2025 có 03 viên chức được quy hoạch chức danh Giám đốc, Phó Giám đốc Nhà hát⁵; Quyết định số 633/QĐ-SVHTT ngày 10 tháng 4 năm 2024 trong giai đoạn 2021-2026 có 06 viên chức được quy hoạch chức danh Giám đốc, Phó Giám đốc Nhà hát⁶; Quyết định số 634/QĐ-SVHTT ngày 10 tháng 4 năm 2024 trong nhiệm kỳ 2026-2031 có 05 viên chức được quy hoạch chức danh Giám đốc, Phó Giám đốc Nhà hát⁷.

* Trong năm 2024, Nhà hát thực hiện quy trình bổ nhiệm viên chức quản lý đối với 04 trường hợp, cụ thể:

Bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Thu giữ chức vụ Trưởng phòng Hành chính Tổng hợp⁸; bà Lê Thị Hồng Thắm giữ chức vụ Phó Trưởng Đoàn 2⁹; bà Dương Thị Kim Tiến giữ chức vụ Phó Trưởng rạp¹⁰; ông Nguyễn Việt Nam giữ chức vụ Phó Trưởng rạp¹¹.

Về thành phần hồ sơ: Các văn bằng, chứng chỉ không phải là bản sao theo quy định (bà Dương Thị Kim Tiến¹², ông Nguyễn Việt Nam¹³, ông Nguyễn Văn Thu¹⁴, bà Lê Thị Hồng Thắm¹⁵). Hồ sơ bổ nhiệm của ông Nguyễn Văn Thu, bà Lê Thị Hồng Thắm, bà Dương Thị Kim Tiến, ông Nguyễn Việt Nam chưa đầy đủ theo quy định tại Điều 48 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức¹⁶.

Về quy trình bổ nhiệm: Nhà hát bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Thu giữ chức vụ Trưởng phòng Hành chính tổng hợp, bổ nhiệm bà Lê Thị Hồng Thắm giữ chức vụ Phó Trưởng đoàn 2, bổ nhiệm bà Dương Thị Kim Tuyến giữ chức vụ Phó Trưởng Rạp, bổ nhiệm ông Nguyễn Việt Nam giữ chức vụ Phó Trưởng Rạp không đảm bảo theo quy trình, thủ tục bổ nhiệm nguồn nhân sự tại chỗ, Cụ thể: Nhà hát bổ nhiệm không thực hiện đúng quy trình 05 bước như: không tiến hành hội nghị cán bộ chủ chốt, hội nghị tập thể lãnh đạo mở rộng, hội nghị tập thể lãnh đạo lần 3.

⁵ Bà Nguyễn Thị Thúy Hồng được quy hoạch chức vụ Giám đốc; Bà Phạm Thị Mỹ Hằng, ông Nguyễn Văn Thu được quy hoạch chức vụ Phó Giám đốc nhiệm kỳ 2020-2025.

⁶ Ông Nguyễn Văn Thu được quy hoạch chức vụ Giám đốc, Phó Giám đốc; ông Nguyễn Việt Nam, bà Dương Thị Kim Tiến, ông Nguyễn Minh Trường, ông Phạm Văn Đăng, ông Nguyễn Điền Trung được quy hoạch chức vụ Phó Giám đốc nhiệm kỳ 2021-2026.

⁷ Ông Nguyễn Văn Thu được quy hoạch chức vụ Giám đốc, Phó Giám đốc; bà Dương Thị Kim Tiến, bà Lê Trung Thảo, bà Nguyễn Thị Thanh được quy hoạch chức vụ Phó Giám đốc nhiệm kỳ 2026-2031.

⁸ Quyết định số 03/QĐ.NHTHT ngày 24 tháng 01 năm 2024 của Giám đốc Nhà hát về giao phụ trách, quản lý, điều hành.

⁹ Quyết định số 13/QĐ.NHTHT ngày 10 tháng 6 năm 2024 của Giám đốc Nhà hát về giao phụ trách, quản lý, điều hành.

¹⁰ Quyết định số 42/QĐ.NHTHT ngày 10 tháng 8 năm 2024 của Giám đốc Nhà hát về giao phụ trách, quản lý, điều hành.

¹¹ Quyết định số 50/QĐ.NHTHT ngày 10 tháng 9 năm 2024 của Giám đốc Nhà hát về giao phụ trách, quản lý, điều hành.

¹² Bằng tốt nghiệp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính, Chứng chỉ bồi dưỡng đối với lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương không phải là bản sao y.

¹³ Bằng tốt nghiệp đại học Đạo diễn sân khấu, Bằng tốt nghiệp Cao đẳng Sân khấu điện ảnh, Chứng chỉ lớp bồi dưỡng lãnh đạo quản lý cấp phòng, Chứng chỉ hoàn thành chương trình bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh không phải là bản sao y.

¹⁴ Bằng cử nhân quản lý văn hóa, Bằng tốt nghiệp Trung cấp lý luận chính trị hành chính, Chứng chỉ đào tạo, bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng, Chứng chỉ hoàn thành chương trình bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh, Chứng chỉ ngoại ngữ Tiếng Anh bậc 3, Chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản, Bằng tốt nghiệp Cao đẳng không phải là bản sao y.

¹⁵ Chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh bậc 3 không phải là bản sao y.

¹⁶ Không có bản Nhận xét của chi ủy nơi cư trú đối với bản thân và gia đình, Kết luận của cấp ủy có thẩm quyền về tiêu chuẩn chính trị, Giấy chứng nhận sức khỏe của cơ sở y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 06 tháng.

Đối với trường hợp ông Nguyễn Văn Thu: Nhà hát thực hiện quy trình bổ nhiệm chức vụ Trưởng phòng Hành chính tổng hợp do ông Thu đã được Nhà hát giao phụ trách quản lý, điều hành hoạt động Rạp Hưng Đạo với chức vụ Phó Trưởng rạp theo Quyết định số 19/QĐ.NH.THT ngày 01 tháng 9 năm 2020. Tuy nhiên, Nhà hát cho biết không thực hiện quy trình bổ nhiệm theo quy định đối với chức danh Phó Trưởng rạp mà chỉ là Quyết định giao phụ trách, điều hành hoạt động. Mặt khác, tại thời điểm Nhà hát đề xuất đưa vào quy hoạch viên chức quản lý, ông Thu giữ ngạch Biên tập (Cao Đẳng), đến ngày 08 tháng 12 năm 2023 ông Thu mới có Bằng cử nhân Quản lý Văn hóa¹⁷ nhưng đã có Quyết định phê duyệt quy hoạch đối với viên chức quản lý là chưa phù hợp với yêu cầu về trình độ đào tạo tại Phụ lục IIA Thông tư số 10/2023/TT-BVHTTDL ngày 09 tháng 8 năm 2023 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn về vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý và chức danh nghề nghiệp chuyên ngành, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Quy định số 50-QĐ/TW ngày 27 tháng 12 năm 2021 của Ban Chấp hành Trung ương về công tác quy hoạch cán bộ, theo đó tại khoản 1 Điều 8 có nêu: *“cán bộ cơ bản phải đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện của chức danh bổ nhiệm theo quy định”*.

1.3.2 Chuyển đổi vị trí công tác của người có chức vụ, quyền hạn

Nhà hát có 03 vị trí công tác thuộc danh mục định kỳ phải chuyển đổi gồm: ông Nguyễn Văn Thu – Trưởng phòng Hành chính Tổng hợp phụ trách công tác nhân sự được bổ nhiệm Trưởng phòng Hành chính Tổng hợp, bà Trần Thụy Minh Châu – Kế toán trưởng Nhà hát¹⁸; bà Trương Thị Tuyết Ngân – Kế toán viên, phụ trách công tác tổ chức¹⁹. Qua rà soát, các vị trí công tác thuộc các chức danh nêu trên chưa đến thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác theo quy định tại khoản 2 Điều 25 Luật Phòng chống tham nhũng.

1.3.3 Về thực hiện quy tắc ứng xử của người có chức vụ quyền hạn

Qua rà soát ông Phan Quốc Kiệt – Giám đốc, bà Nguyễn Thị Thúy Hồng – Phó Giám đốc không bố trí người thân giữ các chức vụ quản lý về tổ chức nhân sự, kế toán, làm thủ quỹ, thủ kho theo quy định tại khoản 3 Điều 20 Luật Phòng chống tham nhũng.

1.3.4 Về thực hiện cải cách hành chính, ứng dụng khoa học, công nghệ trong quản lý, thanh toán không dùng tiền mặt

Nhà hát thực hiện chi trả lương và các khoản chi khác có tính chất thường xuyên cho viên chức và người lao động làm việc tại Nhà hát qua tài khoản cá nhân được mở tại Ngân hàng Công thương Việt Nam theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 29 Luật Phòng chống tham nhũng.

¹⁷ Bằng Cử nhân Quản lý Văn hóa do Hiệu trưởng Trường Đại học Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 08 tháng 12 năm 2023 (Số hiệu: 0002417, số vào sổ cấp bằng: 8586).

¹⁸ Quyết định số 498/QĐ-SVHTT ngày 29 tháng 3 năm 2023 của Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao về việc bổ nhiệm Kế toán trưởng.

¹⁹ Hợp đồng làm việc không xác định thời hạn số 19/HĐLV-NHTHT ngày 01 tháng 9 năm 2023.

1.4. Việc xây dựng và thực hiện các quy chế

Nhà hát đã xây dựng và ban hành các quy chế gồm: Quy chế quản lý, sử dụng tài sản công²⁰; Quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp²¹; Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của đơn vị²²; Quy chế đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức, người lao động²³; Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2023 và năm 2024²⁴. Qua rà soát, Nhà hát chưa ban hành Quy chế làm việc của đơn vị sự nghiệp công lập²⁵.

Về hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân: Nhà hát có ban hành Quyết định²⁶ về công nhận Ban thanh tra Nhân dân, có báo cáo kết quả hoạt động của Ban thanh tra Nhân dân năm 2023 và xây dựng chương trình công tác hoạt động năm 2024²⁷.

1.5. Việc công khai, minh bạch về tài chính ngân sách và hoạt động sửa chữa, mua sắm tài sản

1.5.1 Công khai, minh bạch về tài chính ngân sách

Nhà hát thực hiện công khai tài chính theo quy định tại Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ; Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28 tháng 9 năm 2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính, cụ thể:

- Về nội dung công khai: Nhà hát thực hiện công khai dự toán thu - chi ngân sách nhà nước²⁸, dự toán bổ sung²⁹ năm 2023 và năm 2024; công khai thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước quý³⁰ đã được phê duyệt; công khai quyết toán ngân sách năm 2022³¹.

²⁰ Quyết định số 02/QĐ-THT ngày 06 tháng 01 năm 2020 của Giám đốc Nhà hát.

²¹ Quyết định số 02/QĐ-THT ngày 28 tháng 01 năm 2022 của Giám đốc Nhà hát.

²² Quyết định số 04/QĐ-NHTHT ngày 18 tháng 01 năm 2024, Quyết định số 05/QĐ-NHTHT ngày 22 tháng 4 năm 2024 của Giám đốc Nhà hát.

²³ Quyết định số 14/QĐ-NHTHT ngày 14 tháng 11 năm 2023 của Giám đốc Nhà hát.

²⁴ Quyết định số 01/QĐ-NHTHT ngày 06 tháng 01 năm 2023 và Quyết định số 02/QĐ-NHTHT ngày 16 tháng 01 năm 2024 của Giám đốc Nhà hát.

²⁵ Sở Văn hóa và Thể thao đã ban hành Quy chế làm việc theo quyết định số 2562/QĐ-SVHTT ngày 23 tháng 11 năm 2023, đề nghị các đơn vị sự nghiệp công lập ban hành Quy chế làm việc.

²⁶ Quyết định số 01/QĐ-CĐCSTV ngày 01 tháng 3 năm 2023 của Giám đốc Nhà hát.

²⁷ Báo cáo số 230/BC.NHTHT ngày 29 tháng 12 năm 2023 của Nhà hát.

²⁸ Quyết định số 41/QĐ-NH.THT ngày 30 tháng 12 năm 2022, Quyết định số 51/QĐ-NH.THT ngày 29 tháng 11 năm 2023 của Giám đốc Nhà hát.

²⁹ Thông báo ngày 01 tháng 4 năm 2023 về công khai dự toán ngân sách nhà nước quý 1 năm 2023; Thông báo ngày 01 tháng 7 năm 2023 về công khai dự toán ngân sách nhà nước quý 2 năm 2023; Thông báo ngày 01 tháng 10 năm 2023 về công khai dự toán ngân sách nhà nước quý 3 năm 2023; Thông báo ngày 29 tháng 12 năm 2023 về công khai dự toán ngân sách nhà nước quý 4 năm 2023; Thông báo ngày 01 tháng 4 năm 2024 về công khai dự toán ngân sách nhà nước quý 1 năm 2024; Thông báo ngày 01 tháng 7 năm 2024 về công khai dự toán ngân sách nhà nước quý 2 năm 2024; Thông báo ngày 01 tháng 10 năm 2024 về công khai dự toán ngân sách nhà nước quý 3 năm 2024.

³⁰ Thông báo ngày 01 tháng 4 năm 2023 về công khai thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách quý 1 năm 2023; Thông báo ngày 01 tháng 7 năm 2023 về công khai thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách quý 2 năm 2023; Thông báo ngày 01 tháng 10 năm 2023 về công khai thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách quý 3 năm 2023; Thông báo ngày 01 tháng 4 năm 2024 về công khai thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách quý 1 năm 2024; Thông báo ngày 01 tháng 4 năm 2024 về công khai thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách quý 2 năm 2024.

³¹ Quyết định số 52/QĐ-NH.THT ngày 29 tháng 12 năm 2023 của Giám đốc Nhà hát.

- Hình thức công khai: Nhà hát niêm yết tại trụ sở làm việc của cơ quan. Tuy nhiên, Nhà hát là đơn vị có Cổng thông tin điện tử thì phải thực hiện công khai ngân sách qua Cổng thông tin điện tử của đơn vị mình³².

- Thời điểm công khai: Nhà hát thực hiện các nội dung công khai dự toán thu – chi ngân sách, thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách đúng thời hạn quy định. Đối với nội dung công khai quyết toán ngân sách năm 2022, Nhà hát thực hiện công khai chưa đúng thời hạn quy định³³.

1.5.2 Về công khai, minh bạch trong hoạt động sửa chữa, mua sắm tài sản

Về mua sắm tài sản: Nhà hát được bổ sung dự toán kinh phí với số tiền 183.000.000 đồng để thực hiện mua sắm 05 bộ máy vi tính, máy photocopy và máy lạnh³⁴. Nhà hát đã thực hiện mua sắm 05 bộ máy vi tính theo quy định của Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 của Quốc hội và Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27 tháng 02 năm 2024 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu, đơn vị có đăng tải Quyết định phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu lên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia theo quy định của Thông tư số 06/2024/TT-BKHĐT ngày 26 tháng 4 năm 2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Nhà hát đang chờ triển khai mua sắm tập trung đối với hạng mục máy lạnh và máy photocopy.

Về sửa chữa tài sản: Nhà hát được bổ sung dự toán kinh phí với số tiền 317.000.000 đồng để thực hiện sửa chữa thang máy cuốn³⁵. Nhà hát đã thực hiện sửa chữa thang máy cuốn theo quy định của Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 của Quốc hội, Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27 tháng 02 năm 2024 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu và Thông tư số 06/2024/TT-BKHĐT ngày 26 tháng 4 năm 2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

1.5.3 Về thực hiện đầu tư sáng tác và dàn dựng vở diễn

Năm 2023, Nhà hát được bổ sung dự toán kinh phí với số tiền 1.635.000.000 đồng³⁶ để thực hiện đầu tư sáng tác và đầu tư dàn dựng; trong đó, dự toán kinh phí với số tiền 782.700.000 đồng để đầu tư dàn dựng vở “Bên cầu dệt lụa” và dự toán kinh phí với số tiền 851.980.000 đồng để đầu tư sáng tác và dàn dựng vở “Gia Định Thành”. Kinh phí đề nghị quyết toán đối với 02 vở như sau:

³² Điều 5 Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ.

³³ Thông báo phê duyệt quyết toán số 3837/TB-SVHTT ngày 04 tháng 8 năm 2023 của Sở Văn hóa và Thể thao nhưng đơn vị công khai ngày 29 tháng 12 năm 2023.

³⁴ Quyết định số 289/QĐ-SVHTT ngày 26 tháng 02 năm 2024 về điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2024 của Sở Văn hóa và Thể thao.

³⁵ Quyết định số 897/QĐ-SVHTT ngày 15 tháng 5 năm 2024 về điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2024 của Sở Văn hóa và Thể thao.

³⁶ Quyết định số 2082/QĐ-SVHTT ngày 04 tháng 10 năm 2023 về điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2024 của Sở Văn hóa và Thể thao.

Đơn vị tính: đồng

STT	Kinh phí dàn dựng	Bên cầu dệt lụa	Gia Định thành
1	Tác giả		100.000.000
2	Nhuận bút, thù lao tác phẩm	439.900.000	361.900.000
3	Thù lao nghệ sĩ không hưởng lương ngân sách	93.500.000	93.500.000
4	Thực hiện cảnh trí sân khấu	87.804.000	94.500.000
5	Phục trang, đạo cụ	66.000.000	87.804.000
6	Chi phí tập luyện bộ phận hưởng lương ngân sách	60.600.000	77.400.000
7	Chi phí biểu diễn bộ phận hưởng lương ngân sách	5.000.000	6.480.000
8	Chi phí khác	28.512.000	28.512.000
Kinh phí đề nghị quyết toán		781.316.000	850.096.000

(1) Kiểm tra các gói thầu đầu tư sáng tác, dàn dựng vở diễn “Bên cầu dệt lụa” và vở “Gia Định thành”³⁷ ghi nhận:

- Nhà hát áp dụng hình thức chỉ định thầu rút gọn đối 03 gói thầu³⁸ chưa đúng quy định theo Điều 22 Luật Đấu thầu năm 2013 và Điều 54 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu.

- Nhà hát chưa đăng tải thông tin Kế hoạch lựa chọn nhà thầu lên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia theo quy định tại khoản 1 Điều 12 Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT ngày 31 tháng 05 năm 2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

(2) Thù lao tác phẩm được Nhà hát ký hợp đồng thỏa thuận thù lao đối với các chức danh theo quy định tại khoản 1 Điều 10 Nghị định số 21/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định về nhuận bút, thù lao đối với tác phẩm điện ảnh, mỹ thuật, nhiếp ảnh, sân khấu và các loại hình nghệ thuật biểu diễn khác. Một số chức danh như cố vấn nghệ thuật, chỉ huy biểu diễn, thư ký, hóa trang nhân vật, Nhà hát vận dụng theo quy định tại khoản 10 Điều 12 Nghị định số 21/2015/NĐ-

³⁷ Quyết định số 50/QĐ-NH.THT ngày 24 tháng 10 năm 2023 về phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu vở “Gia Định thành”; Quyết định số 51/QĐ-NH.THT ngày 24 tháng 10 năm 2023 về phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu vở “Bên cầu dệt lụa” của Giám đốc Nhà hát.

³⁸ Hợp đồng số 01/BCDL/HĐ-NH.THT ngày 01 tháng 11 năm 2023, đạo diễn vở “Bên cầu dệt lụa” với số tiền 144.000.000 đồng, hợp đồng số 01/GĐT/HĐ-NH.THT ngày 01 tháng 11 năm 2023 tác giả vở “Gia Định thành” với số tiền 100.000.000 đồng, hợp đồng đạo diễn số 02/GĐT/HĐ-NH.THT ngày 01 tháng 11 năm 2023 vở “Gia Định thành” với số tiền 110.000.000 đồng.

CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ để ký hợp đồng thỏa thuận chi trả tiền thù lao đối với các chức danh khác. Cụ thể:

- Nhà hát ký hợp đồng dịch vụ với một số viên chức của Nhà hát các chức danh: Chỉ huy dàn nhạc với ông Võ Trung Khánh là viên chức làm việc tại Phòng Hành chính Tổng hợp³⁹; Trợ lý đạo diễn với ông Trần Long Mỹ là viên chức – Trưởng Đoàn 1⁴⁰ và ông Nguyễn Điền Trung là viên chức làm việc tại Phòng Nghệ thuật⁴¹.

- Nhà hát ký Hợp đồng tác giả kịch bản với ông Phạm Văn Đăng là viên chức Phòng Hành chính Tổng hợp⁴². Qua xác minh, ông Phạm Văn Đăng không phải là người đại diện của cố soạn giả Thế Châu là tác giả vở “Bên cầu dệt lụa”. Do vậy, ngày 10 tháng 10 năm 2024, Đoàn thanh tra có buổi làm việc với ông Phạm Văn Đăng, ông xác nhận ông không phải là người thừa kế của cố soạn giả Thế Châu, tiền tác giả kịch bản đã nhận bằng hình thức chuyển khoản là 20.000.000 đồng (đã trừ thuế thu nhập cá nhân), ông Đăng đã chuyển khoản cho kế toán của Đoàn là bà Đỗ Thị Kim Thanh nhằm mục đích hỗ trợ chi phí ăn uống, phương tiện đi lại cho nghệ sĩ⁴³. Ngày 11 tháng 10 năm 2024, Đoàn Thanh tra có buổi làm việc với bà Ngô Thị Thanh Vân, sinh năm 1952, xác nhận ông Ngô Thanh Long, sinh năm 1936 là cố soạn giả Thế Châu đã mất năm 2005, ông không có vợ và con, bà Vân là em ruột của cố soạn giả Thế Châu, đã nhận tiền tác quyền với số tiền 5.000.000 đồng vào ngày 12 tháng 12 năm 2023 từ bà Đỗ Thị Kim Thanh. Như vậy, số tiền tác quyền còn phải trả cho bà Vân là 15.000.000 đồng. Theo đề nghị của Đoàn Thanh tra, Nhà hát đã hoàn trả tiền tác quyền cho bà Ngô Thị Thanh Vân⁴⁴.

Các hợp đồng dịch vụ được Giám đốc Nhà hát ký với viên chức chưa có chức danh quy định tại Nghị định số 21/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ: Cố vấn nghệ thuật⁴⁵ ký với ông Trần Long Mỹ; Chỉ huy biểu diễn⁴⁶ ký với ông Nguyễn Minh Hoàng và bà Đỗ Thị Kim Thanh⁴⁷; Thư ký⁴⁸ với bà Đỗ Thị Kim Thanh. Việc nhà hát ký thêm hợp đồng với viên chức với các chức danh nêu trên chưa phù hợp quy định của Luật viên chức về tiền lương và các chế độ có liên quan đến tiền lương, chế độ nghỉ ngơi và làm việc ngoài thời gian quy định. Theo đó viên chức “*được ký kết hợp đồng vụ, việc với cơ quan, tổ chức, đơn vị khác mà pháp luật không cấm nhưng phải hoàn thành nhiệm vụ được giao và có sự đồng ý của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập*” (khoản 2 Điều 14 Luật Viên chức). Việc viên chức làm thêm công việc khác ngoài thời gian quy định trong hợp đồng làm việc “*được hưởng tiền làm thêm giờ, làm đêm, công tác phí và chế độ khác theo quy định*

³⁹ Hợp đồng số 12/BCDL/HĐ-NH.THT ngày 01/11/2023, số tiền: 27.500.000 đồng, hợp đồng số 10/GĐT/HĐ-NH.THT ngày 01/11/2023, số tiền: 27.500.000.

⁴⁰ Hợp đồng số 02/BCDL/HĐ-NH.THT ngày 01/11/2023, số tiền: 22.000.000 đồng.

⁴¹ Hợp đồng số 07/GĐT/HĐ-NH.THT ngày 01/11/2023, số tiền: 22.000.000 đồng.

⁴² Hợp đồng số 04/BCDL/HĐ-NH.THT ngày 01/11/2023 với số tiền 22.000.000 đồng đối với vở “Bên Cầu Dệt Lụa”, hợp đồng số 01/GĐT/HĐ-NH.THT ngày 01/11/2023 với số tiền 100.000.000 đồng đối với vở “Gia Định Thành”.

⁴³ Sao kê giao dịch ngân hàng ngày tháng 12 năm 2023.

⁴⁴ Chứng từ thanh toán ngày 15 tháng 10 năm 2024.

⁴⁵ Hợp đồng số 06/GĐT/HĐ-NH.THT ngày 01/11/2023 với số tiền: 44.000.000 đồng

⁴⁶ Hợp đồng số 03/BCDL/HĐ-NH.THT ngày 01/11/2023 với số tiền 5.500.000 đồng

⁴⁷ Hợp đồng số 17/BCDL/HĐ-NH.THT ngày 01/11/2023 với số tiền: 2.200.000 đồng

⁴⁸ Hợp đồng số 15/GĐT/HĐ-NH.THT ngày 01/11/2023 với số tiền: 7.700.000 đồng.

của pháp luật và quy chế của đơn vị sự nghiệp công lập” (khoản 3 Điều 11, Luật Viên chức).

- Các hợp đồng thù lao được Nhà hát ký với cộng tác viên với các chức danh chưa quy định tại Nghị định số 21/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ: Chỉ huy biểu diễn⁴⁹, hóa trang nhân vật⁵⁰.

Ngày 21 tháng 10 năm 2024, Thanh tra Sở có Văn bản số 382/TTS gửi Phòng Nghệ thuật và Phòng Kế hoạch - Tài chính về việc có ý kiến đối với các chức danh nghề nghiệp khác quy định tại Nghị định số 21/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ, cụ thể là 04 chức danh cố vấn nghệ thuật, chỉ huy biểu diễn, hóa trang nhân vật, thư ký được nhà hát ký hợp đồng thỏa thuận chi trả thù lao các chức danh nêu trên.

Ngày 23 tháng 10 năm 2024, Phòng Nghệ thuật có Văn bản số 255/PNT có ý kiến đối với các chức danh nêu trên như sau: *đơn vị thực hiện đầu tư sáng tác và đầu tư dàn dựng vở diễn căn cứ vào quy mô, chất lượng để chi trả tiền thù lao các chức danh sáng tạo tác phẩm theo các chức danh quy định tại khoản 1 Điều 10 Nghị định số 21/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ. Tuy nhiên trong quá trình sáng tạo, dàn dựng một vở diễn trên thực tế có các vị trí bao gồm: cố vấn nghệ thuật (hay còn gọi là chỉ đạo nghệ thuật), chỉ huy biểu diễn (gồm chỉ huy dàn nhạc, chỉ huy nhạc kịch, vũ kịch, chỉ huy sân khấu), thư ký, hóa trang nhân vật (hay còn gọi là nghệ sĩ hóa trang, thiết kế trang phục).*

Ngày 24 tháng 10 năm 2024, Phòng Kế hoạch – Tài chính có Văn bản số 269/KHTC có ý kiến đối với việc chi trả tiền thù lao các chức danh khác quy định tại khoản 10 Điều 12 Nghị định số 21/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ là phù hợp quy định.

Như vậy, đối với các chức danh khác theo quy định tại khoản 10 Điều 12 Nghị định số 21/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ hiện nay chưa có văn bản cụ thể quy định các chức danh khác, theo ý kiến của Phòng chuyên môn thì trong quá trình thực hiện thực tế có các vị trí công việc như trên, có tham gia vào quá trình sáng tạo, dàn dựng tác phẩm. Do vậy, Đoàn Thanh tra không đủ cơ sở kết luận và đề xuất kiến nghị đối với các chức danh khác mà Nhà hát đã vận dụng để chi trả tiền thù lao.

(3) Chi phí tập luyện và biểu diễn bộ phận hưởng lương ngân sách được Nhà hát thực hiện theo Quyết định số 14/2015/QĐ-TTg ngày 20 tháng 5 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ. Qua kiểm tra chứng từ thanh toán ghi nhận:

- Có 22 trường hợp người lao động thực hiện các công việc như diễn viên, nhạc công, kỹ thuật, hậu đài, phục trang nhưng Nhà hát chưa ký hợp đồng lao động đối với người lao động theo quy định. Tổng số tiền đã chi là 43.700.000 đồng (*Chi tiết kèm phụ lục 02*).

- Có 04 viên chức làm việc trong giờ hành chính (từ thứ hai đến thứ sáu, 40 giờ/tuần được nghỉ ngày Thứ bảy, Chủ nhật và các ngày Lễ theo quy định) nhưng bố trí

⁴⁹ Hợp đồng số 08/GĐT/HĐ-NH.THT ngày 01/11/2023 ký với ông Nguyễn Trọng Quốc số tiền: 5.500.000 đồng, Hợp đồng số 13/GĐT/HĐ-NH.THT ngày 01/11/2023 ký với bà Lê Kiều Thanh Phương số tiền: 5.500.000 đồng.

⁵⁰ Hợp đồng số 08/HĐ-NH.THT ngày 01/11/2023 ký với bà Lê Nguyễn Ngọc Trinh, số tiền 11.000.000 đồng.

công việc trùng với giờ làm việc. Tổng số tiền chi trùng với giờ làm việc là: 6.800.000 đồng (*Chi tiết kèm phụ lục 03*).

1.5.4 Về thực hiện nhiệm vụ phục vụ các suất diễn cho thiếu nhi, nông thôn mới và ngoại thành

Kiểm tra mẫu 03 chương trình biểu diễn nghệ thuật phục vụ thiếu nhi, nông thôn mới và phục vụ ngoại thành, Đoàn thanh tra ghi nhận:

- Có 14 trường hợp người lao động thực hiện các công việc như nhạc công, kỹ thuật, hậu đài, phục trang hưởng chế độ bồi dưỡng theo Quyết định số 14/2014/QĐ-TTg ngày 20 tháng 5 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ nhưng Nhà hát chưa ký hợp đồng lao động đối với người lao động theo quy định. Tổng số tiền đã chi là 9.720.000 đồng (*Chi tiết kèm phụ lục 04*).

- Có 03 viên chức làm việc trong giờ hành chính (từ thứ hai đến thứ sáu, 40 giờ/tuần được nghỉ ngày Thứ bảy, Chủ nhật và các ngày Lễ theo quy định) nhưng bố trí công việc trùng với giờ làm việc. Tổng số tiền chi trùng với giờ làm việc là: 1.835.000 đồng (*Chi tiết kèm phụ lục 05*).

Ngoài ra, trong năm 2024, Nhà hát ký hợp đồng với 17 cộng tác viên để thực hiện công việc nhạc công, kỹ thuật, hậu đài, phục trang, đạo cụ với số tiền 4.500.000 đồng/ người, tổng số tiền: 76.500.000 đồng, nhưng chưa nộp thuế thu nhập cá nhân. Theo đề nghị của Đoàn Thanh tra, Nhà hát đã khắc phục số tiền nộp thuế thu nhập cá nhân của cộng tác viên⁵¹.

2. Việc thực hiện các quy định về kiểm soát tài sản, thu nhập

Thực hiện Kế hoạch⁵² của Sở Văn hóa và Thể thao về thực hiện kê khai, công khai bản kê khai tài sản, thu nhập năm 2023, Nhà hát có 04 người thuộc đối tượng phải kê khai tài sản, thu nhập hằng năm và các đối tượng đã thực hiện việc kê khai tài sản thu nhập theo quy định. Các bản kê khai tài sản, thu nhập được Nhà hát công khai niêm yết trên bản bảng tin của đơn vị để toàn thể viên chức và người lao động biết⁵³.

3. Việc xử lý tham nhũng

Trong thời kỳ thanh tra, Nhà hát không có nhận đơn thư về khiếu nại, tố cáo, phản ánh về dấu hiệu tham nhũng. Nhà hát chưa phát hiện hành vi tham nhũng để xử lý.

4. Việc thực hiện các kết luận thanh tra, kiểm tra, báo cáo kiểm toán các quyết định xử lý

Trong thời kỳ thanh tra, Nhà hát không có các kết luận thanh tra, kiểm tra, báo cáo kiểm toán, các quyết định xử phạt phải thực hiện.

⁵¹ Giấy nộp tiền vào ngân sách ngày 15/10/2024 với số tiền 7.650.000 đồng.

⁵² Kế hoạch số 6058/KH-SVHTT ngày 24 tháng 11 năm 2023 của Sở Văn hóa và Thể thao về thực hiện kê khai, công khai bản kê khai tài sản, thu nhập năm 2023 và Quyết định số 2666/QĐ-SVHTT ngày 08 tháng 12 năm 2023 của Sở Văn hóa và Thể thao.

⁵³ Thông báo số 09/TB-NHNTHT ngày 30 tháng 12 năm 2023 của Nhà hát về việc niêm yết bản kê khai tài sản tại Nhà hát năm 2023.

5. Việc thực hiện chế độ thông tin, báo cáo về công tác phòng, chống tham nhũng

Trong năm 2023 và 9 tháng năm 2024, Nhà hát có thực hiện báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng quý, 6 tháng, 9 tháng và năm 2023⁵⁴; báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng quý, 6 tháng, 9 tháng năm 2024⁵⁵.

III. KẾT LUẬN VỀ NHỮNG NỘI DUNG ĐÃ TIẾN HÀNH THANH TRA

1. Việc thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng

1.1. Việc xây dựng chương trình, kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng theo quy định

Nhà hát có xây dựng Kế hoạch về thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2023, năm 2024 theo quy định.

1.2. Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng

Nhà hát có thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng cho toàn thể viên chức, người lao động của đơn vị đúng quy định.

1.3. Việc công khai, minh bạch về tổ chức và hoạt động của Nhà hát; thực hiện quy tắc ứng xử của người có chức vụ, quyền hạn; chuyển đổi vị trí công tác của người có chức vụ, quyền hạn; thực hiện cải cách hành chính, ứng dụng khoa học, công nghệ trong quản lý, thanh toán không dùng tiền mặt

1.3.1. Việc công khai, minh bạch về tổ chức và hoạt động của đơn vị

Nhà hát có thực hiện công khai minh bạch về tổ chức và hoạt động của đơn vị theo quy định.

Nhà hát chưa ban hành văn bản phân công nhiệm vụ của lãnh đạo Nhà hát và các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Nhà hát. Nhà hát chưa có phân công nhiệm vụ cho Giám đốc là người trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng chống tham nhũng theo quy định tại Điều 70 của Luật Phòng chống tham nhũng.

Nhà hát thực hiện việc bổ nhiệm viên chức quản lý chưa đảm bảo tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định tại Khoản 24 Điều 1 Nghị định số 85/2023/NĐ-CP ngày 07 tháng 12 năm 2023 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức “*Đối với nhân sự tại chỗ phải được quy hoạch vào chức vụ, chức danh bổ nhiệm hoặc được quy hoạch chức vụ, chức danh tương đương trở lên*”. Cụ thể như sau: Nhà hát bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Thu giữ chức vụ Trưởng phòng Hành chính tổng hợp; bổ nhiệm bà Lê Thị Hồng Thắm giữ chức vụ Phó Trưởng đoàn 2; bổ nhiệm bà Dương Thị Kim Tuyền giữ chức vụ Phó Trưởng Rạp; bổ nhiệm

⁵⁴ Báo cáo số 42/BC-NHTHT ngày 22 tháng 3 năm 2023, Báo cáo số 112/BC-NHTHT ngày 05 tháng 7 năm 2023, Báo cáo số 166/BC-NHTHT ngày 10 tháng 10 năm 2023, Báo cáo số 234/BC-NHTHT ngày 29 tháng 12 năm 2023.

⁵⁵ Báo cáo số 42/BC-NHTHT ngày 27 tháng 3 năm 2024, Báo cáo số 100/BC-NHTHT ngày 15 tháng 7 năm 2024, Báo cáo 146/BC-NHTHT ngày 01 tháng 10 năm 2024.

ông Nguyễn Việt Nam giữ chức vụ Phó Trưởng Rap từ nguồn nhân sự tại chỗ nhưng chưa được quy hoạch vào chức vụ, chức danh Trưởng phòng, Phó trưởng phòng và tương đương; không có quyết định phê duyệt quy hoạch chức vụ chức danh trưởng phòng, phó trưởng phòng và tương đương của Giám đốc Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang.

Nhà hát thực hiện việc bổ nhiệm viên chức quản lý chưa đảm bảo trình tự, thủ tục theo quy định tại Khoản 25 Điều 1 Nghị định số 85/2023/NĐ-CP ngày 07 tháng 12 năm 2023 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.

Thành phần hồ sơ bổ nhiệm viên chức quản lý không đảm bảo đầy đủ theo quy định tại Điều 48 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP và khoản 27 Điều 1 Nghị định số 85/2023/NĐ-CP.

Giám đốc Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang không ban hành quyết định phê duyệt quy hoạch chức vụ, chức danh trưởng phòng, phó trưởng phòng tại Nhà hát. Tuy nhiên, trên cơ sở rà soát và bổ sung nguồn quy hoạch do Nhà hát trình, Sở Văn hóa và Thể thao ban hành Quyết định số 1670/QĐ-SVHTT ngày 17 tháng 8 năm 2020 của Sở Văn hóa và Thể thao về phê duyệt, rà soát, bổ sung quy hoạch chức danh lãnh đạo, quản lý phòng, đơn vị trực thuộc Sở Văn hóa và Thể thao có 02 viên chức được quy hoạch chức danh Phó Giám đốc Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang nhiệm kỳ 2020-2025; theo Quyết định số 633/QĐ-SVHTT ngày 10 tháng 4 năm 2020 của Sở Văn hóa và Thể thao về phê duyệt, rà soát, bổ sung quy hoạch chức danh lãnh đạo, quản lý phòng, đơn vị trực thuộc Sở Văn hóa và Thể thao có 06 viên chức được quy hoạch chức danh Giám đốc, Phó Giám đốc Nhà hát giai đoạn 2021-2026; theo Quyết định số 634/QĐ-SVHTT ngày 10 tháng 4 năm 2020 của Sở Văn hóa và Thể thao về phê duyệt, rà soát, bổ sung quy hoạch chức danh lãnh đạo, quản lý phòng, đơn vị trực thuộc Sở Văn hóa và Thể thao có 06 viên chức được quy hoạch chức danh Giám đốc, Phó Giám đốc Nhà hát giai đoạn 2026-2031.

Trách nhiệm trong việc thực hiện bổ nhiệm viên chức quản lý không đúng quy định thuộc về viên chức tham mưu công tác nhân sự và của Giám đốc Nhà hát.

Mặt khác, Quyết định số 2727/QĐ-SVHTT ngày 23 tháng 12 năm 2022 của Sở Văn hóa và Thể thao có căn cứ Kết luận số 223-KL/TU ngày 29 tháng 6 năm 2017 của Thành ủy đã hết hiệu lực (được thay thế bằng Quy định số 1761/QĐ/TU ngày 16 tháng 01 năm 2024 của Thành ủy về phân cấp quản cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử) và căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ đã được sửa đổi bổ sung bởi Nghị định số 85/2023/NĐ-CP ngày 07 tháng 12 năm 2023 của Chính phủ.

1.3.2. Về chuyên đổi vị trí công tác của người có chức vụ, quyền hạn

Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 25 của Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 và khoản 2 Điều 36 của Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm

2019 của Chính phủ thì người có chức vụ, quyền hạn làm việc tại một số vị trí liên quan đến công tác tổ chức cán bộ và quản lý tài chính công là đối tượng phải chuyển đổi vị trí công tác. Theo khoản 2 Điều 25 của Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 thì thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác là từ đủ 02 năm đến 05 năm; Thông tư số 13/2022/TT-BVHTTDL ngày 13 tháng 12 năm 2022 quy định Danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại chính quyền địa phương.

Trong thời kỳ thanh tra, Nhà hát có 03 vị trí công tác thuộc danh mục định kỳ phải chuyển đổi gồm: ông Nguyễn Văn Thu – Trưởng phòng Hành chính Tổng hợp phụ trách công tác nhân sự từ ngày được bổ nhiệm Trưởng phòng Hành chính Tổng hợp phụ trách công tác nhân sự 9 tháng; bà Trần Thụy Minh Châu – Kế toán trưởng Nhà hát phụ trách Kế toán trưởng 1 năm 6 tháng; bà Trương Thị Tuyết Ngân – Kế toán viên, phụ trách công tác tổ chức phụ trách kế toán viên và công tác nhân sự 01 năm. Tuy nhiên, các vị trí công tác thuộc danh mục định kỳ phải chuyển đổi trên chưa đến hạn phải thực hiện chuyển đổi theo quy định.

1.3.3 Về thực hiện quy tắc ứng xử của người có chức vụ quyền hạn

Nhà hát không có trường hợp quan hệ gia đình với người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu trong cùng đơn vị theo quy định tại khoản 3 Điều 20 Luật Phòng chống tham nhũng.

1.3.4. Về thực hiện cải cách hành chính, ứng dụng khoa học, công nghệ trong quản lý, thanh toán không dùng tiền mặt

Nhà hát thực hiện chi trả lương và các khoản chi khác có tính chất thường xuyên cho viên chức và người lao động làm việc tại Nhà hát qua tài khoản cá nhân được mở tại Ngân hàng Công thương Việt Nam theo quy định.

1.4. Việc xây dựng, thực hiện các quy chế

Nhà hát chưa ban hành Quy chế làm việc theo đề nghị của Sở Văn hóa và Thể thao về việc ban hành quy chế làm việc của Đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở.

Ban thanh tra nhân dân thực hiện chức năng kiểm tra, giám sát theo quy định và có báo cáo kết quả thực hiện.

1.5. Việc công khai, minh bạch về tài chính ngân sách và hoạt động sửa chữa, mua sắm tài sản

1.5.1. Về công khai, minh bạch về tài chính ngân sách

Nhà hát có thực hiện công khai minh bạch tài chính ngân sách theo đúng quy định tại Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách hỗ trợ và Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28 tháng 9 năm 2018 của Bộ Tài chính về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC. Tuy nhiên, về hình thức công khai thì Nhà hát chưa thực hiện công khai ngân

sách qua Công thông tin điện tử của cơ quan theo quy định tại Điều 5 Thông tư 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính, Nhà hát công khai quyết toán ngân sách năm 2022 chưa đúng thời điểm theo quy định tại khoản 4 Điều 6 Thông tư 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính.

1.5.2 Về thực hiện đầu tư sáng tác và dàn dựng và phục vụ nhiệm vụ chính trị

Nhà hát áp dụng hình thức chỉ định thầu rút gọn đối 03 gói thầu (Đạo diễn vở “Bên cầu dệt lụa”, tác giả vở “Gia Định thành”, đạo diễn vở “Gia Định Thành”) chưa đúng quy định theo Điều 22 Luật Đấu thầu năm 2013 và Điều 54 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu.

- Nhà hát chưa đăng tải thông tin kế hoạch lựa chọn nhà thầu lên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia theo quy định tại khoản 1 Điều 12 Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT ngày 31 tháng 05 năm 2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

Nhà hát ký hợp đồng dịch vụ với một số viên chức của Nhà hát chưa phù hợp quy định của Luật viên chức về tiền lương và các chế độ có liên quan đến tiền lương, chế độ nghỉ ngơi và làm việc ngoài thời gian quy định. Tổng số tiền thù lao Nhà hát đã ký hợp đồng với viên chức không đúng quy định là 234.909.000 đồng (*Chi tiết kèm phụ lục số 06*).

Nhà hát thực hiện chi bồi dưỡng tập luyện và biểu diễn theo Quyết định số 14/2015/QĐ-TTg ngày 20 tháng 5 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ chưa đúng đối tượng, chi trùng giờ làm việc đối với viên chức làm việc giờ hành chính, cụ thể như sau:

Chi trùng giờ làm việc đối với viên chức làm việc giờ hành chính với số tiền: 8.185.000 đồng (*Chi tiết kèm phụ lục 7*).

Chi không đúng đối tượng (người lao động không hưởng lương từ quỹ lương) với số tiền: 53.420.000 đồng (*Chi tiết kèm phụ lục 8*).

1.5.3. Về công khai, minh bạch trong hoạt động sửa chữa, mua sắm tài sản

Về thực hiện mua sắm và sửa chữa tài sản trong năm 2024: Nhà hát thực hiện theo quy định của Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 của Quốc hội và Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27 tháng 02 năm 2024 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu, có đăng tải Quyết định phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu lên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

Trách nhiệm liên quan đến các thiếu sót, vi phạm liên quan công khai, minh bạch về tài chính ngân sách, hoạt động đầu tư sáng tác, dàn dựng và phục vụ nhiệm vụ chính trị thuộc về Kế toán trưởng và Giám đốc Nhà hát.

2. Việc thực hiện các quy định về kiểm soát tài sản, thu nhập

Nhà hát thực hiện công tác kê khai tài sản, thu nhập của người có nghĩa vụ kê khai năm 2023 theo đúng quy định.

3. Việc thực hiện các kết luận thanh tra, kiểm tra, báo cáo kiểm toán các quyết định xử lý

Trong thời kỳ thanh tra, Nhà hát không có các kết luận thanh tra, kiểm tra, báo cáo kiểm toán, các quyết định xử phạt phải thực hiện.

4. Việc xử lý tham nhũng

Trong thời kỳ thanh tra, Nhà hát không có đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh về dấu hiệu tham nhũng trong nội bộ theo chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước. Nhà hát chưa phát hiện người có hành vi tham nhũng và người có hành vi khác vi phạm pháp luật về phòng, chống tham nhũng; không có trường hợp xử lý người có hành vi tham nhũng, thu hồi tài sản tham nhũng.

Tuy nhiên, Sở Văn hóa và Thể thao đã nhận được nhiều đơn thư tố cáo nặc danh có liên quan đến Nhà hát, mà Đoàn thanh tra có thể xác minh như: việc chi trả lương, các chế độ chính sách đối với viên chức và người lao động; công tác bổ nhiệm lãnh đạo, quản lý tại Nhà hát; việc xây dựng, nghiệm thu và quyết toán các vở diễn do Nhà hát thực hiện, đã được Đoàn thanh tra xác minh và làm rõ trong thời kỳ thanh tra theo quy định.

5. Việc thực hiện chế độ thông tin, báo cáo về công tác phòng, chống tham nhũng

Nhà hát thực hiện đầy đủ các báo cáo quý, năm về công tác phòng, chống tham nhũng theo quy định.

IV. CÁC BIỆN PHÁP XỬ LÝ THEO THẨM QUYỀN ĐÃ ĐƯỢC ÁP DỤNG

Trong quá trình thanh tra, Đoàn thanh tra đã hướng dẫn cụ thể để đơn vị khắc phục những tồn tại, hạn chế, không có hành vi vi phạm phải xử lý.

V. NHỮNG Ý KIẾN KHÁC NHAU GIỮA CÁC THÀNH VIÊN ĐOÀN THÀNH TRA. Không có.

VI. KIẾN NGHỊ CÁC BIỆN PHÁP XỬ LÝ

Từ những nhận xét và kết luận nêu trên, Chánh Thanh tra Sở kiến nghị Giám đốc Sở chỉ đạo:

1. Giám đốc Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang

- Tiếp tục thực hiện tuyên truyền, thực hiện tốt các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng;

- Tham mưu Sở sửa đổi Quy chế tổ chức và hoạt động đảm bảo ban hành theo đúng Quyết định số 33/2022/QĐ-UBND ngày 30 tháng 9 năm 2022 của Ủy ban nhân dân Thành phố;

- Xây dựng Quy chế làm việc của Nhà hát theo hướng dẫn của Sở Văn hóa và Thể thao theo Quyết định số 2562/QĐ-SVHTT ngày 23 tháng 11 năm 2023 về ban hành Quy chế làm việc của Sở.

- Ban hành văn bản phân công nhiệm vụ của lãnh đạo Nhà hát và các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc theo quy định tại Quyết định số 2477/QĐ-SVHTT ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Sở Văn hóa và Thể thao về tổ chức và hoạt động của Nhà hát.

- Thực hiện phân công nhiệm vụ cho Giám đốc là người trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng chống tham nhũng theo quy định tại Điều 70 của Luật Phòng chống tham nhũng;

- Thu hồi các Quyết định bổ nhiệm viên chức quản lý trong năm 2024 đối với 04 trường hợp được nêu trong phần kết luận. Tiến hành rà soát, thực hiện quy hoạch cán bộ theo đúng quy định; Thực hiện quy trình bổ nhiệm viên chức quản lý theo quy định Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ và Nghị định số 85/2023/NĐ-CP ngày 07 tháng 12 năm 2023 của Chính phủ sửa đổi bổ sung Nghị định số 115/2020/NĐ-CP.

- Thực hiện nghiêm quy định của Luật đấu thầu số 22/2023/QH15 của Quốc hội và Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27 tháng 02 năm 2024 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu trong thực hiện đầu tư sáng tác và dàn dựng.

- Thu hồi nộp ngân sách với số tiền 296.514.000 đồng (*Hai trăm chín mươi sáu triệu năm trăm mười bốn ngàn đồng*) do Nhà hát chi không đúng quy định theo các mục đã nêu tại phần kết luận, cụ thể:

+ Tiền thù lao đã chi cho viên chức không đúng quy định: 234.909.000 đồng;
+ Chi trùng giờ làm việc đối với viên chức làm việc giờ hành chính với số tiền: 8.185.000 đồng;

+ Chi không đúng đối tượng theo Quyết định số 14/QĐ-TTg (người lao động không hưởng lương từ quỹ lương) với số tiền: 53.420.000 đồng;

- Xem xét, xử lý trách nhiệm đối với các cá nhân có liên quan đến các hạn chế, thiếu sót, vi phạm được nêu tại phần kết luận theo quy định pháp luật.

2. Phòng Tổ chức – Pháp chế

- Tham mưu Sở ban hành quy trình bổ nhiệm viên chức quản lý phù hợp với quy định pháp luật hiện hành.

- Tham mưu Sở ban hành Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Nhà hát theo đúng Quyết định số 33/2022/QĐ-UBND ngày 30 tháng 9 năm 2022 của Ủy ban nhân dân Thành phố trên cơ sở đề xuất của Nhà hát.

- Tham mưu Sở rà soát điều chỉnh quy hoạch các chức danh lãnh đạo quản lý của Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang theo quy định về công tác quy hoạch cán bộ.

- Tham mưu lãnh đạo Sở xem xét, xử lý trách nhiệm đối với các cá nhân thuộc thẩm quyền xử lý của Sở đối với các hạn chế, thiếu sót, vi phạm được nêu trong phần kết luận theo quy định pháp luật. Phối hợp với Nhà hát tham mưu hướng dẫn, xử lý trách nhiệm đối với viên chức theo quy định.

3. Phòng Kế hoạch – Tài chính

Tham mưu Sở có văn bản chỉ đạo các đơn vị trực thuộc Sở chấn chỉnh công tác ký hợp đồng, chi tiền không đúng đối tượng khi thực hiện các vở diễn theo quy định.

4. Thanh tra Sở

Theo dõi, đôn đốc thực hiện kết luận thanh tra và tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện cho Lãnh đạo Sở, người ra Quyết định thanh tra theo quy định./.

Nơi nhận:

- Thanh tra Thành phố;
 - Thường trực Đảng ủy Sở;
 - Lãnh đạo Sở;
 - Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Sở;
 - Thanh tra Sở;
 - Phòng Tổ chức - Pháp chế;
 - Phòng Kế hoạch – Tài chính;
 - Phòng Nghệ thuật;
 - Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang;
 - Lưu: VT, ĐTT.
- Được phép sao chụp./.



Phạm Văn Dũng

Phụ lục số 01



DANH SÁCH NHÂN VIÊN KÝ HỢP ĐỒNG CỘNG TÁC VIÊN NĂM 2024
Kèm Kết luận thanh tra số 16 /KL-TTS ngày 03 tháng 12 năm 2024

STT	Họ và tên	Hợp đồng cộng tác viên	Nhiệm vụ được phân công	Số tiền
1	Nguyễn Văn Thiệu	Hợp đồng cộng tác viên số 01/HĐCTV-NT.THT ngày 01/06/2024	Nhân viên kỹ thuật ánh sáng	4.500.000
2	Đoàn Văn Dũng	Hợp đồng cộng tác viên số 02/HĐCTV-NT.THT ngày 01/06/2024	Nhân viên kỹ thuật âm thanh	4.500.000
3	Ngô Văn Niêm	Hợp đồng cộng tác viên số 03/HĐCTV-NT.THT ngày 01/06/2024	Nhân viên ngoại vụ	4.500.000
4	Trần Ngọc Thanh	Hợp đồng cộng tác viên số 04/HĐCTV-NT.THT ngày 01/06/2024	Nhân viên hậu đài	4.500.000
5	Nguyễn Hữu Bình	Hợp đồng cộng tác viên số 05/HĐCTV-NT.THT ngày 01/06/2024	Nhân viên kỹ thuật ánh sáng	4.500.000
6	Ngô Văn Cư	Hợp đồng cộng tác viên số 06/HĐCTV-NT.THT ngày 01/06/2024	Nhân viên hậu đài	4.500.000
7	Nguyễn Minh Hoàng	Hợp đồng cộng tác viên số 07/HĐCTV-NT.THT ngày 01/06/2024	Nhân viên kỹ thuật âm thanh	4.500.000
8	Phan Minh Mẫn	Hợp đồng cộng tác viên số 08/HĐCTV-NT.THT ngày 01/06/2024	Nhân viên hậu đài	4.500.000
9	Võ Anh Kiệt	Hợp đồng cộng tác viên số 09/HĐCTV-NT.THT ngày 01/06/2024	Nhân viên kỹ thuật âm thanh	4.500.000
10	Nguyễn Văn Thiết	Hợp đồng cộng tác viên số 10/HĐCTV-NT.THT ngày 01/06/2024	Nhân viên hậu đài	4.500.000
11	Phạm Thị Hồng Hoa	Hợp đồng cộng tác viên số 11/HĐCTV-NT.THT ngày 01/06/2024	Nhân viên bán vé	4.500.000
12	Nguyễn Anh Sơn	Hợp đồng cộng tác viên số 12/HĐCTV-NT.THT ngày 01/06/2024	Nhạc công	4.500.000

STT	Họ và tên	Hợp đồng cộng tác viên	Nhiệm vụ được phân công	Số tiền
13	Trương Tấn Đức	Hợp đồng cộng tác viên số 13/HĐCTV-NT.THT ngày 01/06/2024	Nhạc công	4.500.000
14	Phạm Lê Nhật Minh	Hợp đồng cộng tác viên số 14/HĐCTV-NT.THT ngày 01/06/2024	Nhân viên kỹ thuật ánh sáng	4.500.000
15	Nguyễn Trung Hiếu	Hợp đồng cộng tác viên số 15/HĐCTV-NT.THT ngày 01/06/2024	Nhân viên kỹ thuật âm thanh	4.500.000
16	Nguyễn Duy Bảo	Hợp đồng cộng tác viên số 16/HĐCTV-NT.THT ngày 01/06/2024	Bảo vệ	4.500.000
17	Nguyễn Đình Khánh	Hợp đồng cộng tác viên số 17/HĐCTV-NT.THT ngày 01/06/2024	Bảo vệ	4.500.000



DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG KHÔNG CÓ HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG NHẬN CHI BÒI DƯỠNG NĂM 2023
THEO QUYẾT ĐỊNH 14/2015/QĐ-TTg NGÀY 20/5/2015

Kèm Kết luận thanh tra số 16 /KL-TTS ngày 03 tháng 12 năm 2024

STT	Họ và tên	Nhiệm vụ được phân công	Bên cầu dệt lụa	Khúc tráng ca thành Gia Định	Cộng
A	B	C	1	2	3=1+2
1	Dương Phước Hoàng	Diễn viên		1.960.000	1.960.000
2	NS Thanh Hải	Diễn viên		1.960.000	1.960.000
3	Trương Tấn Đức	Nhạc công	1.960.000	1.960.000	3.920.000
4	Đỗ Xuân Sỹ	Kỹ thuật	1.620.000	1.620.000	3.240.000
5	Lê Quốc Khánh	Kỹ thuật	1.620.000	1.620.000	3.240.000
6	Trần Ngọc Thanh	Nhân viên hậu đài	1.130.000	1.130.000	2.260.000
7	Phan Minh Mẫn	Nhân viên hậu đài	1.130.000	1.130.000	2.260.000
8	Đoàn Văn Dũng	Nhân viên hậu đài	1.130.000	1.130.000	2.260.000
9	Nguyễn Văn Thiết	Nhân viên hậu đài	1.130.000	1.130.000	2.260.000
10	Ngô Văn Cư	Nhân viên hậu đài	1.130.000	1.130.000	2.260.000
11	Đỗ Hồ Xuân Long	Nhân viên hậu đài	1.130.000	1.130.000	2.260.000
12	Nguyễn Thành Kiệt	Nhân viên hậu đài	1.130.000	0	1.130.000
13	Nguyễn Đức Chính	Nhân viên hậu đài	0	1.130.000	1.130.000
14	Lê Thị Vân	Nhân viên phục trang	1.130.000	0	1.130.000
15	Nguyễn Thị Nguyệt	Nhân viên phục trang	1.130.000	0	1.130.000
16	Việt Thị Thanh Loan	Nhân viên phục trang	1.130.000	0	1.130.000
17	Lê Thị Ngọc Bích	Nhân viên phục trang	1.130.000	1.130.000	2.260.000
18	Võ Thị Cẩm Trúc	Nhân viên phục trang	1.130.000	1.130.000	2.260.000
19	Nguyễn Thị Mỹ Ninh	Nhân viên phục trang	0	1.130.000	1.130.000
20	Nguyễn Thị Hồng Quyên	Nhân viên đạo cụ	1.130.000	0	1.130.000
21	Phan Xuân Phi	Nhân viên đạo cụ	0	1.130.000	1.130.000
22	Nguyễn Trọng Quốc	Nhân viên đạo cụ	1.130.000	1.130.000	2.260.000
TỔNG CỘNG			21.020.000	22.680.000	43.700.000



**DANH SÁCH CHI BỘI DƯỠNG THEO QUYẾT ĐỊNH 14/2015/QĐ-TTg ĐỐI VỚI VIÊN CHỨC
KHÔNG ĐÚNG NHIỆM VỤ THEO HỢP ĐỒNG LÀM VIỆC (02 vờ điện)**
Kèm Kết luận thanh tra số **16** /KL-TTS ngày **05** tháng **12** năm **2024**

STT	Họ và tên	Nhiệm vụ được phân công	Vị trí việc làm theo Quyết định/Hợp đồng của viên chức	Bên cầu dặt lựa		Khúc tráng ca thành Gia Định		Số thực nhận	Số tiền được tính (ngoài giờ làm việc)	Số thực nhận	Số tiền được tính (ngoài giờ làm việc)	Chênh lệch	Ghi chú
				Số thực nhận	Số tiền được tính (ngoài giờ làm việc)	Số thực nhận	Số tiền được tính (ngoài giờ làm việc)						
A	B	C	D	1	2	3	4	5=2+4	6=3+5	7=5-6			
1	Nguyễn Lê Bảo Long	Nhân viên đạo cụ	Viên chức - chuyên viên rạp	1.130.000	280.000	1.130.000	280.000	2.260.000	560.000	1.700.000	Hợp đồng làm việc số 08/HDLV ngày 01/04/2021, trong đó giờ làm việc 40 giờ/tuần (được nghỉ thứ bảy, chủ nhật). Số buổi được tính vào thứ bảy và chủ nhật. Tổng cộng 16 buổi x 35.000 đồng/buổi = 560.000 đồng		
2	Nguyễn Văn Thu	Nhân viên đạo cụ	Viên chức - Biên tập viên	1.130.000	1.130.000			1.130.000	1.130.000	0	Hợp đồng làm việc số 32/HDLĐ ngày 20/11/2016, trong đó giờ làm việc 40 giờ/tuần theo sự sắp xếp của Giám đốc Nhà hát. Do hợp đồng không quy định cụ thể ngày nghỉ nên Đoàn thanh tra chưa có cơ sở tính số buổi làm ngoài giờ theo hợp đồng.		
3	Đông Thị Như Thoại	Nhân viên phục trang	Viên chức - Hành chính	1.130.000	280.000	1.130.000	280.000	2.260.000	560.000	1.700.000	Hợp đồng làm việc số 06/HDLV ngày 01/04/2021, trong đó giờ làm việc 40 giờ/tuần (được nghỉ thứ bảy, chủ nhật). Số buổi được tính vào thứ bảy và chủ nhật. Tổng cộng 16 buổi x 35.000 đồng/buổi = 560.000 đồng		

STT	Họ và tên	Nhiệm vụ được phân công	Vị trí việc làm theo Quyết định/Hợp đồng của viên chức	Bên cầu dệt lụa		Khúc tráng ca thành Gia Định		Số thực nhận	Số tiền được tính (ngoài giờ làm việc)	Chênh lệch	Ghi chú
				Số thực nhận	Số tiền được tính (ngoài giờ làm việc)	Số thực nhận	Số tiền được tính (ngoài giờ làm việc)				
4	Trần Thụy Minh Châu	Nhân viên phục trang	Viên chức - Kế toán	1.130.000	280.000	1.130.000	280.000	2.260.000	560.000	1.700.000	Hợp đồng làm việc số 04/2014/HĐLV ngày 01/9/2014, trong đó giờ làm việc 40 giờ / tuần (được nghỉ thứ bảy, chủ nhật). Số buổi được tính vào thứ bảy và chủ nhật. Tổng cộng 16 buổi x 35.000 đồng/buổi = 560.000 đồng
5	Bùi Anh Thi	Nhân viên phục trang	Viên chức - chuyên viên rap	1.130.000	280.000	1.130.000	280.000	2.260.000	560.000	1.700.000	Hợp đồng làm việc số 01/HĐLV ngày 01/02/2022, trong đó giờ làm việc 40 giờ/tuần (được nghỉ thứ bảy, chủ nhật). Số buổi được tính vào thứ bảy và chủ nhật. Tổng cộng 16 buổi x 35.000 đồng/buổi = 560.000 đồng
CỘNG				5.650.000	2.250.000	4.520.000	1.120.000	10.170.000	3.370.000	6.800.000	

**DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG KHÔNG CÓ HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG NHẬN CHI BỒI DƯỠNG
THEO QUYẾT ĐỊNH 14/2015/QĐ-TTg NGÀY 20/5/2015 (các suất diễn phục vụ)**

Kèm Kết luận thanh tra số 16 /KL-TTS ngày 03 tháng 12 năm 2024

STT	Họ và tên	Nhiệm vụ được phân công	Phục vụ nông thôn mới, xã Phú Mỹ Hưng, huyện Củ Chi ngày 24/7/2023	Phục vụ ngoại thành, tại xã Phú Hữu, TP. Thủ Đức ngày 17/11/2023	Phục vụ thiếu nhi tại công viên An Phú ngày 29/7/2023	Cộng
A	B	C	1	2	3	4=1+2+3
1	Trương Tấn Đức	Nhạc công	-	370.000	-	370.000
2	Trần Ngọc Thanh	Nhân viên hậu đài	360.000	255.000	395.000	1.010.000
3	Phan Minh Mẫn	Nhân viên hậu đài	360.000	255.000	395.000	1.010.000
4	Đoàn Văn Dũng	Nhân viên hậu đài	360.000	255.000	570.000	1.185.000
5	Nguyễn Văn Thiết	Nhân viên hậu đài	360.000	255.000	395.000	1.010.000
6	Ngô Văn Cư	Nhân viên hậu đài	360.000	255.000	395.000	1.010.000
7	Nguyễn Anh Dũng	Nhân viên	360.000	-	-	360.000
8	Nguyễn Trung Hiếu	Nhân viên	-	255.000	-	255.000
9	Phạm Lê Nhật Minh	Nhân viên	-	255.000	-	255.000
10	Lê Thị Ngọc Bích	Nhân viên phục trang	360.000	-	-	360.000
11	Nguyễn Trọng Quốc	Nhân viên đạo cụ	-	-	395.000	395.000
12	Ngô Văn Niêm	Kỹ thuật	360.000	255.000	570.000	1.185.000
13	Lê Văn Ngọc	Nhân viên	360.000	255.000	-	615.000
14	Nguyễn Thành Tài	Nhạc công	-	-	700.000	700.000
TỔNG CỘNG			3.240.000	2.665.000	3.815.000	9.720.000



**ĐẢNG SÁCH CHI BỘI DƯƠNG THEO QUYẾT ĐỊNH 14/2015/QĐ-TTg CÁC SUẤT ĐIỂN PHỤC VỤ ĐỜI VỚI
YÊN CHỨC KHÔNG ĐỨNG NHIỆM VỤ THEO HỢP ĐỒNG LÀM VIỆC**

Kèm Kết luận thanh tra số 16 /KL-TTS ngày 05 tháng 12 năm 2024

STT	Họ và tên	Nhiệm vụ được phân công	Vị trí việc làm theo Quyết định/Hợp đồng của viên chức	Phục vụ nông thôn mới, xã Phú Hữu, thành phố Thủ Đức ngày 17/11/2023		Phục vụ nông thôn mới, xã Phú Mỹ Hưng, huyện Củ Chi ngày 24/7/2023		Phục vụ thiếu nhi tại công viên An Phú ngày 29/7/2023		Số thực nhận	Số tiền được tính (ngoài giờ làm việc)	Chênh lệch	Ghi chú
				Số tiền thực nhận	Số tiền được tính (ngoài giờ làm việc)	Số tiền thực nhận	Số tiền được tính (ngoài giờ làm việc)	Số tiền thực nhận	Số tiền được tính (ngoài giờ làm việc)				
A	B	C	D	1	2	3	4	5	6	7=1+3+5	8=2+4+6	9=7-8	
1	Võ Trung Khánh	Nhạc công	Viên chức - hành chính			640.000	240.000			640.000	240.000	400.000	Hợp đồng làm việc số 39/2011/HDLĐ ngày 01/10/2011, trong đó giờ làm việc 40 giờ/tuần theo sự sắp xếp của Giám đốc Nhà hát. Do hợp đồng không quy định cụ thể ngày nghỉ nên Đoàn thanh tra chưa có cơ sở tính số buổi làm ngoài giờ theo hợp đồng.
2	Võ Minh Lâm	Kỹ thuật	Viên chức - diễn viên			520.000	520.000			520.000	520.000	0	

BẢNG TỔNG HỢP VIÊN CHỨC KÝ HỢP ĐỒNG KHÔNG ĐÚNG QUY ĐỊNH
(Ký hợp đồng với viên chức không đúng quy định của Luật viên chức)
Kèm Kết luận thanh tra số 16 /KL-TTS ngày 03 tháng 12 năm 2024



STT	Họ và tên viên chức	Bên cầu det lựa	Gia Đình thành	Cộng	Ghi chú
1	Trần Long Mỹ	20.000.000	40.000.000	60.000.000	Hợp đồng số 02/BCDL/HD-NH.THT ngày 01/11/2023 với công việc trợ lý đạo diễn vợ "Bên cầu det lựa"; hợp đồng số 06/GDT/HD-NH.THT ngày 01/11/2023 với công việc có vấn nghệ thuật vợ "Gia Đình thành"
2	Nguyễn Điền Trung	-	20.000.000	20.000.000	Hợp đồng số 07/GDT/HD-NH.THT ngày 01/11/2023 với công việc trợ lý đạo diễn vợ "Gia Đình thành"
3	Nguyễn Minh Hoàng	5.000.000	-	5.000.000	Hợp đồng số 03/BCDL/HD-NH.THT ngày 01/11/2023 với công việc chi huy biểu diễn vợ "Bên cầu det lựa"
4	Phạm Văn Đăng		90.909.000	90.909.000	Hợp đồng số 01/GDT/HD-NH.THT ngày 01/11/2023 với công việc tác giả sáng tác kịch bản vợ "Gia Đình thành"
5	Võ Trung Khánh	25.000.000	25.000.000	50.000.000	Hợp đồng số 12/BCDL/HD-NH.THT ngày 01/11/2023 với công việc chi huy dàn nhạc vợ "Bên cầu det lựa"; Hợp đồng số 10/GDT/HD-NH.THT ngày 01/11/2023 với công việc chi huy dàn nhạc vợ "Gia Đình thành"
6	Đỗ Thị Kim Thanh	2.000.000	7.000.000	9.000.000	Hợp đồng số 17/BCDL/HD-NH.THT ngày 01/11/2023 với công việc trợ lý đạo diễn vợ "Bên cầu det lựa"; Hợp đồng số 15/GDT/HD-NH.THT ngày 01/11/2023 với công việc thư ký vợ "Gia Đình thành"
CỘNG		27.000.000	32.000.000	234.909.000	

BẢNG TỔNG HỢP KIẾN NGHỊ THU HỒI NỘP NGÂN SÁCH NĂM 2023

(Chỉ trung giờ làm việc đối với viên chức đã ký Hợp đồng làm việc)

Kèm Kết luận thanh tra số 16 /KL-TTS ngày 03 tháng 12 năm 2024

STT	Họ và tên	Nhiệm vụ được phân công	Vị trí việc làm theo Quyết định/Hợp đồng của viên chức	02 vỡ điển	03 suất phục vụ	Cộng
A	B	C	D	1	2	3=1+2
1	Nguyễn Lê Bảo Long	Nhân viên đạo cụ	Viên chức - chuyên viên rạp	1.700.000	-	1.700.000
2	Đông Thị Như Thoại	Nhân viên phục trang	Viên chức - Hành chính	1.700.000	-	1.700.000
3	Trần Thụy Minh Châu	Nhân viên phục trang	Viên chức - Kế toán	1.700.000	220.000	1.920.000
4	Bùi Anh Thi	Nhân viên phục trang	Viên chức - chuyên viên rạp	1.700.000	-	1.700.000
5	Võ Trung Khánh	Nhạc công	Viên chức - hành chính	-	400.000	400.000
6	Đỗ Thị Kim Thanh	Nhân viên	Viên chức - Kế toán	-	765.000	765.000
CỘNG				6.800.000	1.385.000	8.185.000

Phụ lục số 08



BẢNG TỔNG HỢP KIẾN NGHỊ THU HỒI NỘP NGÂN SÁCH NĂM 2023

(Chỉ không đúng đối tượng theo Quyết định số 14/2015/QĐ-TTg ngày 20/5/2015 của Thủ tướng Chính phủ)

Kèm Kết luận thanh tra số 16 /KL-TTS ngày 03 tháng 12 năm 2024

STT	Họ và tên	Nhiệm vụ được phân công	02 vở diễn	03 suất phục vụ	Cộng
A	B	C	1	2	3=1+2
1	Dương Phước Hoàng	Diễn viên	1.960.000	-	1.960.000
2	NS Thanh Hải	Diễn viên	1.960.000	-	1.960.000
3	Trương Tấn Đức	Nhạc công	3.920.000	370.000	4.290.000
4	Đỗ Xuân Sỹ	Kỹ thuật	3.240.000	-	3.240.000
5	Lê Quốc Khánh	Kỹ thuật	3.240.000	-	3.240.000
6	Trần Ngọc Thanh	Nhân viên hậu đài	2.260.000	1.010.000	3.270.000
7	Phan Minh Mẫn	Nhân viên hậu đài	2.260.000	1.010.000	3.270.000
8	Đoàn Văn Dũng	Nhân viên hậu đài	2.260.000	1.185.000	3.445.000
9	Nguyễn Văn Thiết	Nhân viên hậu đài	2.260.000	1.010.000	3.270.000
10	Ngô Văn Cư	Nhân viên hậu đài	2.260.000	1.010.000	3.270.000
11	Đỗ Hồ Xuân Long	Nhân viên hậu đài	2.260.000	-	2.260.000
12	Nguyễn Thành Kiệt	Nhân viên hậu đài	1.130.000	-	1.130.000
13	Nguyễn Đức Chính	Nhân viên hậu đài	1.130.000	-	1.130.000
14	Lê Thị Vân	Nhân viên phục trang	1.130.000	-	1.130.000
15	Nguyễn Thị Nguyệt	Nhân viên phục trang	1.130.000	-	1.130.000
16	Việt Thị Thanh Loan	Nhân viên phục trang	1.130.000	-	1.130.000
17	Lê Thị Ngọc Bích	Nhân viên phục trang	2.260.000	360.000	2.620.000
18	Võ Thị Cẩm Trúc	Nhân viên phục trang	2.260.000	-	2.260.000
19	Nguyễn Thị Mỹ Ninh	Nhân viên phục trang	1.130.000	-	1.130.000
20	Nguyễn Thị Hồng Quyên	Nhân viên đạo cụ	1.130.000	-	1.130.000
21	Phan Xuân Phi	Nhân viên đạo cụ	1.130.000	-	1.130.000
22	Nguyễn Trọng Quốc	Nhân viên đạo cụ	2.260.000	395.000	2.655.000
23	Nguyễn Anh Dũng	Nhân viên	-	360.000	360.000
24	Nguyễn Trung Hiếu	Nhân viên	-	255.000	255.000
25	Phạm Lê Nhật Minh	Nhân viên	-	255.000	255.000
26	Ngô Văn Niêm	Kỹ thuật	-	1.185.000	1.185.000
27	Lê Văn Ngọc	Nhân viên	-	615.000	615.000
28	Nguyễn Thành Tài	Nhạc công	-	700.000	700.000
CỘNG			43.700.000	9.720.000	53.420.000

SỞ VĂN HÓA VÀ THỂ THAO
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
THANH TRA SỞ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 439/TTS
Về việc thông báo giải mật

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 12 năm 2024

Kính gửi:

- Ông Trần Thế Thuận – Giám đốc Sở;
- Thanh tra Thành phố;
- Thường trực Đảng ủy Sở;
- Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Sở;
- Phòng Tổ chức - Pháp chế;
- Phòng Kế hoạch - Tài chính;
- Phòng Nghệ thuật;
- Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang.

Căn cứ Điều 19 và Điều 22 Luật Bảo vệ bí mật nhà nước năm 2018; Nghị định số 26/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật bảo vệ Bí mật nhà nước; Quyết định số 744/QĐ-TTg ngày 05 tháng 6 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục bí mật nhà nước thuộc lĩnh vực thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, Quyết định số 908/QĐ-SVHTT ngày 13 tháng 5 năm 2022 của Sở Văn hóa và Thể thao về ban hành Nội quy bảo vệ bí mật nhà nước của Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh, Thanh tra Sở Văn hóa và Thể thao thông báo giải mật văn bản sau:

- Kết luận thanh tra số 16/KL-TTS ngày 03 tháng 12 năm 2024 của Thanh tra Sở Văn hóa và Thể thao về thanh tra trách nhiệm thủ trưởng trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng tại Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang.

- Thời gian giải mật: 08 giờ 00 phút ngày 03 tháng 12 năm 2024 (ngày công khai Kết luận thanh tra)./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chánh Thanh tra (để b/c);
- Lưu: VT, ĐTT.



Nguyễn Thành Loan Mười

SECRET

CONFIDENTIAL

SECRET

CONFIDENTIAL

SECRET

CONFIDENTIAL

SECRET

CONFIDENTIAL

SECRET

CONFIDENTIAL

SECRET

CONFIDENTIAL

SECRET

CONFIDENTIAL



SECRET

